



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
ที่ ๔๓ / ๒๕๖๕
เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต. จังหวัดลพบุรี) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๒๔๔ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ใน กรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลายคน ให้นายกององค์การบริหารส่วน ตำบลแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง พนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วน ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลเหมาะสมกับลักษณะการบริหารอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามการแบ่งอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สามารถติดตามประเมินผลตลอดจนกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ในกรณีนี้ นางสาวทศพร เดชรักษา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน ท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๕๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้งให้ บุคคลดังต่อไปนี้รักษาราชการแทน ประกอบด้วย

- ๑ นางสาวผกาวรรณ ฐิการนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๕๑-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้รักษาราชการแทนลำดับที่ ๑
- ๒ นายสุรศักดิ์ ป้องโส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๕๑-๓-๐๑-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รักษาราชการแทนลำดับที่ ๒

ให้ผู้รักษาราชการแทนตามลำดับมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑ มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่ใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจเช่นเดียวกับปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี

๒. การปฏิบัติ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ระเบียบหรือข้อบัญญัติอื่นใดหรือกรณีที่เป็นงาน
เริ่มใหม่ให้กระทำได้ในกรณีจำเป็น เร่งด่วน หากไม่ปฏิบัติจะเสียหายแก่ทางราชการ

โดยผู้รักษาราชการแทน ให้เป็นไปตามลำดับที่โดยมิให้ข้ามลำดับกัน อนึ่ง คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้ง
กับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมทรง ช้างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม